



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

17 ตุลาคม 2564



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>-สถานการณ์ในประเทศ 17 ต.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,863 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,783,701 ราย รักษาหายเพิ่ม 10,383 ราย รักษาหายสะสม 1,657,638 ราย ยังรักษาอยู่ 107,790 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 68 ราย เสียชีวิตสะสม 18,273 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 64,071,413 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 241,149,325 ราย เสียชีวิต 4,909,618 ราย รักษาหาย 218,394,167 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สหรัฐ เปิดพ.ร.บ.รับทพ.33 ชนิดที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ที่มีผลตรวจเป็นลบภายในเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และ ยอมรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนโควิดสูตรไขว้ ให้เดินทางเข้าประเทศได้ ด้าน FDA อนุมัติฉีดวัคซีนโควิด'จอห์นสัน' โดสกระตุ้น ให้คนอายุ 18 ปีขึ้นไป ออสเตรเลีย ยืนยันว่ายังคงจะผลิตวัคซีนแอสตราเซนเนกาต่อไป แม้จะมีกระแสความนิยมวัคซีนชนิดอื่นมากกว่า เวียดนาม อนุมัติให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 12-17 แล้ว พร้อมให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถเริ่มฉีดได้ทันที นิวซีแลนด์ จัดแคมเปญ “ฉีดวัคซีนโควิด-19 แห่งชาติ เพื่อวิถีชีวิตใหม่ มาเลเซีย ลดกักตัวคนต่างชาติฉีดวัคซีนโควิดครบเหลือ 7 วัน อังกฤษ ห่วงปฏิบัติการมีปัญหาลดตรวจโควิด-19 ประชาชนอาจผิดพลาดถึง 4.3 หมื่นคน รัสเซีย วิกฤต ตายโควิดทะลุวันละ 1,000 เป็นครั้งแรก</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 และการเปิดเมือง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามกีฬา) เว็บไซต์ (tnnthailand)</p> <p>-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวภายหลังประชุมทางไกลร่วมกับนพ.สสจ และผอ.โรงพยาบาลทั่วประเทศ ว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศไทยอยู่ในระดับทรงตัว มีการติดเชื้อประมาณวันละ 1 หมื่นราย เสียชีวิตเกือบ 100 ราย กำชับให้ทุกจังหวัดร่วมกันควบคุมโรคให้การติดเชื้อไม่เกิน 5 พันราย และเสียชีวิตไม่เกิน 30 ราย รวมถึงคงระบบการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อที่บ้านและที่ชุมชนต่อเนื่อง เพื่อให้โรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยที่มีอาการได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อไม่ได้สูงขึ้นในทุกจังหวัด จึงจัดทำจังหวัด “Watch List” ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน 10 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี นครศรีธรรมราช ตาก ราชบุรี ระยอง จันทบุรี และนครราชสีมา โดยให้วิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำแผนควบคุมโรค เร่งตรวจคัดกรองด้วย ATK ฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 ให้ครบ 2 เข็มตามเป้าหมาย สื่อสารมาตรการป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา และมาตรการองค์กร COVID Free Setting สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ตั้งเป้าหมายว่าทุกจังหวัดต้องฉีดให้ได้ร้อยละ 50 โดยมีพื้นที่เป็น COVID Free Area 1 แห่งที่ฉีดได้อย่างน้อยร้อยละ 70 และกลุ่ม 608 ฉีดได้ร้อยละ 80</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน ไทยโพสต์ ข่าวสด)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.64 รับผู้เดินทางจากต่างประเทศโดยไม่ต้องกักตัว ซึ่งจะเป็นช่องทางอากาศเท่านั้น เงื่อนไขคือ เดินทางมาจากประเทศความเสี่ยงต่ำ ต้องมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบก่อนเดินทางมาถึง ได้รับวัคซีนครบถ้วนจากประเทศต้นทาง เมื่อเข้ามาแล้วจะตรวจ RT-PCR ทันทีและพักรกผลตรวจที่โรงแรมมาตรฐาน SHA Plus หรือ โรงแรม ASQ ขอให้รอการประกาศรายชื่อประเทศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ซึ่งมีมากกว่า 20 ประเทศ มาตรการสำหรับผู้ประกอบการและประชาชนหลักๆ คือ 1.การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครบถ้วนในสถานประกอบการ 2.มาตรการโควิดฟรีเซตติ้ง(Covid Free Setting) 3.มาตรการประชาชนให้ป้องกันตัวเองอย่างสูงสุด(Universal Prevention) และ 4.สถานประกอบการที่ความเสี่ยงสูง เช่น ร้านอาหารในห้องปรับอากาศ กิจกรรมที่มีคนมาพบกันจำนวนมาก ก็ต้องตรวจ ATK ให้กับพนักงานทุก 3-7 วันตามความเหมาะสมของพื้นที่ ทั้งนี้ สัปดาห์หน้าจะมีการนัดประชุม ศปก.ศบค. ซึ่งจะมีรายละเอียดที่ชัดเจน ส่วนจังหวัดที่จะเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวระยะที่ 1 จังหวัดสีฟ้า วันที่ 1-30 พ.ย. ประกอบด้วย 15 จังหวัดคือ กทม. สมุทรปราการ กระบี่ พังงา ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี ระนอง เชียงใหม่ เลย บุรีรัมย์</p>	

หนองคาย อุดรธานี ระยอง และตราด โดยกรมควบคุมโรค ส่งวัคซีนโควิด 7 แชนโดสไปเร่งฉีดในพื้นที่แล้ว และขณะนี้สูตรวัคซีนหลักที่จะเป็นสูตรไขว้ ซิโนแวค-แอสตราเซนเนกา คาดว่าในสัปดาห์หน้า วัคซีนซิโนแวคจะหมดก็จะต่อยอดด้วยสูตรไขว้ แอสตราเซนเนกา-ไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ เดลินิวส์ สยามรัฐ newtv.topnews sanook tnn innnews).

-ซูเปอร์โพลล์ เปิดเผยผลสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.9 เห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีที่เลือกตัดสินใจในจุดที่เหมาะสมควบคุมโรคไปพร้อมกับการเดินทางปากท้อง ร้อยละ 73.9 เชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดหาและกระจายฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ส่วนร้อยละ 71.8 พอใจต่อการตัดสินใจของรัฐบาลในการเปิดประเทศจากการแถลงการณ์นายกรัฐมนตรี ขณะที่ร้อยละ 71.7 เชื่อมั่นเพิ่มขึ้นหลังจากรัฐบาล สามารถเดินทางเปิดประเทศใน 120 วัน และร้อยละ 69.7 เห็นด้วยกับการเปิดพื้นที่นำร่องที่ผ่านมารัฐบาลขยายเปิดประเทศ พื้นเศรษฐกิจ เดินทางแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน

สื่อที่นำคัพเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า infoquest)

- สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.เป็นต้นไปนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ 59.86% ยังไม่เห็นด้วย และประชาชนส่วนใหญ่ 60.10% คิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะดำเนินการในเรื่องนี้

2. การฉีดวัคซีน Pfizer ในเด็กนักเรียนอายุ 12-18 ปี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน ไทยโพสต์) เว็บไซต์(ผู้จัดการ โปสต์ทูเดย์ ฐานเศรษฐกิจ tnnthailand thebangkokinsight workpointtoday)

- นส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความก้าวหน้าของการฉีดวัคซีน Pfizer ในเด็กนักเรียนอายุ 12-18 ปี ตอนนี้แสดงความประสงค์ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 4.07 ล้านราย และศธ.จะสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนนักเรียนรอบสองว่ายังมีตกหล่นอีกหรือไม่ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม มีนักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว 8.64 แสนราย ขณะที่นักศึกษาและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา อว. ได้รับวัคซีนกว่า 1 ล้านโดสแล้ว ซึ่งจากการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ในทั้งกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา ยังไม่มีรายงานการเกิดภาวะกล้ามเนื้อ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ทั้งนี้ ศธ.ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม เด็กชายที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค เด็กหญิงและเด็กชายอายุ 16 - 18 ปี รับวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ใน 3 - 4 สัปดาห์หลังฉีดวัคซีนเข็มแรก ส่วนเด็กชายอายุ 12 ถึงต่ำกว่า 16 ปีที่ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรกไปแล้วนั้น คณะอนุกรรมการวิชาการจะประชุมหาข้อสรุปเรื่องการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 20 ตุลาคมนี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ สยามกีฬา) เว็บไซต์(มติชน ข่าวสด)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการเลื่อนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กนักเรียน พื้นที่กทม.ว่า กรณีดังกล่าวเกิดการความเข้าใจผิดของทางโรงเรียนและโรงพยาบาลที่จะนัดนักเรียนมาฉีด โดยขั้นตอนคือ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จะส่งรายชื่อโรงเรียนและ รพ.ที่จะทำการฉีดให้กรมควบคุมโรคส่งวัคซีนไปให้ โดยวัคซีนไฟเซอร์ล็อตที่ 3 จำนวน 1.5 ล้านโดส เพิ่งมาถึงไทยวันที่ 15 ต.ค.64 และจะพร้อมกระจายไปในวันที่ 18 ต.ค.64 ดังนั้น การจะนัดฉีดก็ต้องนัดหลังวันที่วัคซีนกระจายไปถึงจุดฉีดแล้ว แต่เกิดความเข้าใจผิดทำให้โรงเรียนและ รพ.นัดนักเรียนในล็อตที่ 3 มาฉีดในล็อตที่ 2 ไม่ได้เกิดจากการขาดวัคซีนแต่อย่างใด วัคซีนทยอยส่งมาตามกำหนด ซึ่งจะส่งตรงไปถึงจุดบริการฉีด เป็นการเข้าใจผิดเรื่องรอบการฉีด ก็ให้คณนักเรียนมาฉีดใหม่

3. สปสช. ช่วยนศ.ถูกตัดขา หลังฉีดวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์(มติชน คมชัดลึก ข่าวสด)

- อนุกรรมการฯ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี พิจารณาคำร้องกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 5 ราย โดยกรณีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ถูกตัดขาหลังฉีดวัคซีนโควิด ลงมติเห็นชอบช่วยเหลืออัตราสูงสุด 400,000 บาท เหตุประสบภาวะทุพพลภาพถาวร ส่วนผู้ได้รับความเสียหายอีก 4 รายนั้น ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน โดยรวมอัตรการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ เป็นจำนวนเงิน 1,338,000 บาท

4. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดจองโมเดิร์นนา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด สยามกีฬา) เว็บไซต์ (กรุงเทพมหานคร ไทยรัฐ ผู้จัดการ โพสต์ทูเดย์ pptvhd sanook thaiPBS mthai Chiangmainews nationtv.amarintv. workpointtoday)

- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศการเปิดจองวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม โมเดิร์นนา เพื่อเป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็มละ 555 บาท ในโอกาสครบรอบ 12 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วันที่ 29 ตุลาคมนี้ เวลา 09.00 น. เฉพาะองค์กร นิติบุคคล โรงพยาบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ข่าวสด)

- เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ล้นหลาม ชาวเน็ตส่วนใหญ่ไม่พอใจกับเรื่องดังกล่าว เพราะเป็นที่ทราบดีว่า ก่อนหน้านี้ทางเอกชนได้เปิดจองวัคซีนทางเลือก ในราคาเข็มละ 1,600-1,700 บาท ซึ่งเปิดให้จองมานานแล้วหลายเดือน แต่ปัจจุบันยังไม่มีวีแววแน่ชัดว่าจะได้รับวัคซีนเมื่อใด ชาวเน็ตจึงพากันตั้งคำถามว่า เหตุใดทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ถึงได้เปิดให้จองแล้วมีราคาถูกกว่าของเอกชน แบบนี้เรียกว่าเป็นการชิงตัดหน้าและเอาเปรียบเอกชนหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)

- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) สวทช. โพสต์ข้อความผ่าน เฟซบุ๊ก ระบุว่า Moderna 555 บาท คือ ครึ่งโดส ราคาที่จองไปเป็น 100mcg/dose ไม่ได้จองแพง

5. เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด)

- จ.ชลบุรี สามีคาใจ ภรรยาคือ น.ส.วัลลี นามเมืองรักษ์ อายุ 32 ปี อาชีพขายของออนไลน์ เสียชีวิต หลังฉีด ซิโนฟาร์ม เข็ม 2 ทำลูก 2 คนกำพร้าแม่ แพทย์ ระบุ ติดเชื้อในกระแสเลือด วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ-เยียวยา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ ()

- ที่วัดประตู่หน้าท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา นางสาวคนธ์ อู๋วิเชียร มารดาของนายวัชรพงษ์ ปิ่นสุวรรณ อายุ 38 ปี ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา หลังฉีดวัคซีนแอสตราเซนกาเข็ม 2 ได้ไม่กี่วัน ซึ่งมันใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายเกิดจากการแพ้วัคซีน ลูกเป็นผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ก่อนหน้านี้ไปฉีดวัคซีนเข็ม 1 แอสตราเซนกา เมื่อวันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่ รพ.พุทธโสธร มีอาการข้างเคียงเล็กน้อย และเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ลูกชายเข้ารับการทำบอลลูนหัวใจ 2 เส้น กระทั่งถึงวันนัดฉีดวัคซีนแอสตราเซนกาเข็มที่ 2 วันที่ 11 ต.ค. ตามเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจ รพ.พุทธโสธร แล้วว่าฉีดวัคซีนได้มัย เจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้ไปฉีดได้ พอกลับมาช่วงเย็น ลูกเริ่มมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก อยากรจะอาเจียน กระทั่งวันที่ 15 ต.ค. ลูกบอกว่าไม่ไหวแล้ว หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก ให้พ่อพาส่งโรงพยาบาล แพทย์ปั๊มหัวใจ แต่ไม่ตอบสนอง วินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิตว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เชื่อว่าน่าจะมาจากการฉีดวัคซีนแอสตราเซนกา เข็มที่ 2 อยากรเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย

6. ปรับกลยุทธ์" แจก ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามกีฬา) เว็บไซต์(nationtv.)

- สปสช.ชวนประชาชนตอบแบบสอบถาม รู้เรื่องแจก ATK ตรวจโควิดมากแค่ไหน หวังนำข้อมูล "ปรับกลยุทธ์กระจายให้ครอบคลุม หลังพบยอดรับชุดตรวจน้อย โดยมีการแจกจ่ายชุดตรวจ ATK ไปแล้ว 963,870 ชุด สำหรับประชาชน 460,862 ราย แบ่งเป็น รับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 408,453 ราย และแจกผ่าน อสม.อีก 52,498 ราย มีการตรวจและบันทึกผลการตรวจผ่านระบบ 191,400 ชุด หรือ 42% โดยพบผู้มีผลบวก 2,411 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ประชาชาติธุรกิจ)

- องค์กรเภสัชกรรม จัดจำหน่าย ATK ราคา 40 บาท สำหรับประชาชน ใช้ตรวจเอง ผ่านร้านขายยา 8 สาขา เริ่ม 18 ต.ค.

7. บุคลากรทางการแพทย์ติดโควิดหลังฉีดเข็ม 3 แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์ thebangkokinsight)

- บุคลากรทางการแพทย์ รพ.มหาราช ติดเชื้อกว่า 30 คน ทั้งงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน-OPD ทำให้ส่งผลกระทบต่อให้บริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะคลินิกนอกเวลาต้องหยุดให้บริการเป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.64 ถึงวันที่ 15 พ.ย.64 ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ติดเชื้อทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้ว โดยเจ้าหน้าที่รายหนึ่งให้ข้อมูลว่า พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อทุกคนนั้นได้ผ่านการบูสเตอร์วัคซีนเข็มที่ 3 แล้ว ส่วนการติดเชื้อนั้นเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่กับผู้ป่วยปกปิดข้อมูล ไม่ให้

ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ภาวะของร่างกายแต่ละคนนั้นอยู่ในความอ่อนล้าจากการเข้าเวรอย่างต่อเนื่อง จากอัตราคนทีน้อยลง เช่นผลัดละ 8 ชม.มีเวลาพักแค่ 1 ผลัด จะต้องมาหมุนเข้าเวรต่อทำให้ร่างกายอ่อนแอติดเชื่อได้ง่าย

8. สถานการณ์โควิดภาคใต้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ไทยโพสต์ แนวหน้า) เว็บไซต์(สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ขอให้ทุกฝ่ายได้สร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชน เกี่ยวกับวัคซีน ซึ่งมีเพียงพอและขอให้จัดการบริหารวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ และเชิญชวนชาวจังหวัดนราธิวาสให้มารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ร่วมปกป้องคนนราธิวาสให้ปลอดภัยจาก COVID-19 โดยเร็ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ.ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อติดตามสถานการณ์โควิด-19 พร้อมร่วมประชุมในกรหาแนวทางการควบคุมโรคและวางมาตรการด้านสาธารณสุข หลังพบจำนวนผู้ติดเชื้อจากครอบครัวและชุมชนมากขึ้น ทั้งนี้ได้มอบนโยบายในการร่วมคิดและหาวิธีการที่จะควบคุมให้ลดการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด ในส่วนการรักษาในจังหวัดชายแดนใต้เน้นค่อนข้างดี ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยสีแดง สีเหลือง สีเขียว ก็ยังพอมีเตียง และได้เตรียมการหากมีการแพร่ระบาดใหญ่ โดยปัญหาหลักของผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ คือเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงอยากขอความร่วมมือในการช่วยกันป้องกันโรค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอยู่ร่วมกันต้องให้ระวังมากขึ้น โดยให้ถือคติว่า "ทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นโรค"

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า)

- สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดปัตตานี ต้องจับตาและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มสูงขึ้นไม่หยุดยั้งคงพบประชาชนมีการฝ่าฝืนมาตรการ มีการร่วมกลุ่มจัดกิจกรรม ทั้งร้านเนื้อย่างกระทะ ร้านน้ำชา ที่มีมาตรการไม่เคร่งครัดไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่สวมแมส เช่นเดียวกับจังหวัดปัตตานีก็ยังไม่มีการออกมาตรการที่ชัดเจน และยังไม่มีการดำเนินคดีกับประชาชนที่ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง ขณะที่จ.สงขลา และจ.ยะลา ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ มติชน แนวหน้า)

- นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ภาคใต้อยู่ในขั้นวิกฤตเช่นที่ อ.จะนะ มีโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง โรงพยาบาลสนามขนาด 700 เตียงเต็มทั้งหมด ยังเหลือผู้ป่วยกว่า 300 คนที่ต้องใช้วิธีการดูแลตัวเองที่บ้าน เป็นการติดเชื้อในชุมชน โดยมีกิจกรรมของชุมชนเป็นตัวแพร่เชื้อ ทั้งจากงานศพ งานเลี้ยงสังสรรค์ วัยรุ่นตั้งวงกินน้ำกระท่อม เป็นต้น จะเห็นว่าสถานการณ์ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนั้น มีการระบาดตั้งแต่กลางเดือนก.ค. ผู้ป่วยวันละ 400-1,000 คน จนถึงเดือน ส.ค. สถานการณ์ยังทรงตัว การเปิดประเทศกรณีคนต่างชาติที่จะเข้ามาไม่น่าห่วงเท่าไรนัก เนื่องจากมีมาตรการที่เข้มงวดมาก ที่น่าเป็นห่วงคือการติดเชื้อในประเทศเอง โดยเฉพาะกรณีที่จะมีการอนุญาตให้เปิดสถานบันเทิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในช่วงเดือนธันวาคม

9. รายงานสถานการณ์ระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ คมชัดลึก สปริงนิวส์ กรมประชาสัมพันธ์ nationtv.

thebangkokinsight)

-ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สั่งปิดเขาค้อ-ภูทับเบิก 14 วัน หลังพบคลัสเตอร์โควิด-19 ขนาดใหญ่ สาเหตุมาจาก มีหญิงสาววัย 27 เดินทางมาจากกรุงเทพฯ เพื่อร่วมงานศพญาติที่ภูทับเบิก จึงทำให้ญาติติดเชื้อและแพร่ไปยังบุคคลอื่นที่มาร่วมงานเบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อ 160 ราย

-คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ระบุ พบผู้ติดเชื้อCOVID-19 รายใหม่ 279 ราย โดยยอดการติดเชื้อภายในจังหวัดยังคงสูง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ในส่วนคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ หลังตรวจเชิงรุกพบผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่อง ล่าสุดผลพบติดเชื้อเพิ่มอีก 130 คน ยอดรวมติดเชื้อคลัสเตอร์นี้มากกว่า 800 คน

-นครราชสีมา มีคลัสเตอร์ใหม่ ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือคลัสเตอร์ครอบครัว ม.4 ต.กำปัง อ.โนนไทย เนื่องจากมีการแพร่กระจายเชื้อออกไปถึง 3 วง โดยเริ่มจากสามีของครอบครัวลงสมัคร นายก อบต. ออกไปช่วยเหลือน้ำท่วม หาเสียงตามสถานที่ต่างๆ รวมมีผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้แล้ว 14 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถึง 102 คน เจ้าหน้าที่ออกติดตามมาตรวจหาเชื้อพร้อมกับสั่งกักตัวทั้งหมดแล้ว

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>10. ญี่ปุ่น-เยอรมัน บริจาควัคซีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p> <p>- กระทรวงการต่างประเทศ โพสต์ผ่านทวิตเตอร์ @MFAThAI ว่า ประเทศไทยขอขอบคุณญี่ปุ่นที่มอบวัคซีนแอสตราเซนเนกาซึ่งผลิตที่ญี่ปุ่นเพิ่มเติมอีก 385,210 โดสเป็นลอตที่ 4 ซึ่งวัคซีนดังกล่าวถูกขนส่งถึงไทยแล้วเมื่อวันที่ 15 ต.ค. ขณะนี้ญี่ปุ่นมอบวัคซีนดังกล่าวให้ไทยรวม 2,043,100 โดส นอกจากนี้ไทยขอขอบคุณเมดิซิฟของเยอรมนีที่มอบวัคซีนแอสตราเซนเนกา จำนวน 346,100 โดส เพื่อสนับสนุนการรับมือโรคโควิด-19 ซึ่งถึงไทยแล้วเมื่อวันที่ 15 ต.ค. โดยมีอธิบดีกรมยุโรปกระทรวงการต่างประเทศ และเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย เข้าร่วมการรับมอบที่สนามบินสุวรรณภูมิ</p>	
<p>ประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ฐานเศรษฐกิจ).</p> <p>- ราชกิจจานุเบกษา ประกาศผ่อนคลายเป็น "เคอร์ฟิว" 5 ทุ่มถึงตี 3 มีผลถึง 31 ต.ค.2564 พร้อมผ่อนคลายกิจการ-กิจกรรม ห้าง ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด เปิดจำหน่ายสินค้าได้ทุกประเภทถึง 4 ทุ่ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(คมชัดลึก ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100).</p> <p>-ราชกิจจานุเบกษา" ออกประกาศ ให้ "รพ.ศรีนครินทร์" ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหา ผลิต ขาย นำเข้า หรืออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์สู้โควิด-19 ได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยโพสต์) เว็บไซต์(ไทยรัฐ คมชัดลึก เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยโพสต์ ผู้จัดการ กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ชวนคนไทย ร่วมก้าวข้ามวิกฤตโควิด มองไปข้างหน้า เตรียมเปิดประเทศแบบค่อยเป็นค่อยไป ชี้ 2 ปีจี้สู่ความสำเร็จ "จัดหาฉีดวัคซีนตามแผน-ความมีวินัยคนไทย" พร้อมติดตามปัญหาน้ำท่วมใกล้ซิด ย้ำ พลังสามัคคีพลิกโฉมประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน สำนักข่าวไทย)</p> <p>-สถาบันบำราศนราดูร เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจองคิว และลดระยะเวลารอคอย การลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 "วัคซีนพาสปอร์ต" เพื่อใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศของผู้ที่รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนผ่านแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" สามารถจองล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 นี้ สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หนังสือเดินทาง (Passport) 2.บัตรประชาชน 3.เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน โดยมารับหนังสือรับรองฯ ตามที่นัดหมายไว้ <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>-กรมอนามัย ลงพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว และเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ติดตามการปฏิบัติตาม "มาตรการป้องกันโควิด-19" ขอความร่วมมือสถานประกอบการยกระดับมาตรการ COVID Free Setting ร้านอาหาร ฟิตเนส ศูนย์อาหาร และโรงพยาบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>-กรมอนามัย เผยโรงงานผลิตน้ำดื่มที่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมายอาหารและปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP หรือ HACCP ผ่านกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 ช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค พร้อมขอความร่วมมือให้สถานประกอบการโรงงานผลิตน้ำดื่มทุกแห่ง ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100 ,sanook thaiPBS pptvhd36 thestandard)</p> <p>-กพท."ออกประกาศประกาศแจ้งสายการบินปรับเวลากลางคืนบินภายในประเทศ 5 ทุ่ม ถึงตี 3 สอดรับมาตรการลดเวลาเคอร์ฟิวพร้อมปลดล็อกให้ขายตัวโดยสารได้ตามความจุของเครื่องบิน มีผล 16 ต.ค.นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์)</p> <p>-รมว.การท่องเที่ยวฯ ระบุว่า ได้รับคำยืนยันจากเอเยนซี ว่า ลิซ่าจะมาเปิดการแสดงที่ภูเก็ตแน่นอน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ).</p> <p>- รมว.ยุติธรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมราชทัณฑ์ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับผู้ต้องขังไปแล้ว 212,932 คน จากผู้ต้องขังทั้งหมด 284,190 คน ในส่วนของการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ขณะนี้ ฉีดให้กับผู้ต้องขังไปแล้ว 66,416 ราย ซึ่งวัคซีน เข็มที่สองกรม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ราชทัณฑ์จะได้รับจากกรมควบคุมโรค 226,040 โดส จะได้รับภายในเดือน ต.ค.นี้ โดยกำชับให้กรมราชทัณฑ์ นำวัคซีนแจกจ่ายให้ทุกเรือนจำเพื่อฉีดให้กับผู้ต้องขังทุกคน ซึ่งจะทำให้การควบคุมสถานการณ์โควิดภายในเรือนจำทำได้ง่ายมากขึ้น</p> <p>-ศบค.ยะลา มีมติให้คุมเข้มผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม มีผลในวันที่ 18 ต.ค.นี้เป็นต้นไป โดยนายภิรมย์ นิลทยา ผวจ.ยะลา เน้นย้ำให้ 12 อำเภอรอยต่อเข้าจังหวัด เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบพี่น้องประชาชน เน้นเรียกตรวจผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดทุกคัน ทุกคน ต้องลงสแกนคิวอาร์โค้ด "Yala Safe Alert" เพื่อบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล การเดินทาง และทำแบบประเมินความเสี่ยง ก่อนถึงจะเข้าจ.ยะลา ได้</p>	
<p align="center">ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p><u>ต้นกัญชา-กัญชง-กระท่อม ทางกรมแพทย์</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>-นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ปีงบประมาณ 2565 เน้นการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือก บูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างไร รอยต่อ เพื่อช่วยลดภาระระบบบริการสุขภาพ ในสถานการณ์โควิด 19 รวมถึงการจัดการกัญชา กัญชง และกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย เพื่อสร้างนวัตกรรมดูแลสุขภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศชาติ พร้อมยกระดับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานการแพทย์แผนไทยฯ ในส่วนภูมิภาค ร้อยละ 20.5 ของการให้บริการ</p>	-
<p><u>โรคหัวใจกำเริบเฉียบพลัน</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(คมชัดลึก ผู้จัดการ thailandplus)</p> <p>-สถาบันโรคทรวงอก แนะนำผู้ป่วยหัวใจกำเริบเฉียบพลัน (Heart attack) สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตในผู้ใหญ่ หากได้รับการรักษาล่าช้า อาจทำให้เสียชีวิตได้</p>	-
<p><u>ปากกากลดน้ำหนัก</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ มติชน innnews mcot thailandplus)</p> <p>-ภก.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข รก.รองเลขาธิการ ออย. เผย พบการโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปากกากลดน้ำหนัก มีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ออย.ขอเตือนประชาชนว่า ปากกาฉีดยาลดน้ำหนักมีข้อบ่งใช้สำหรับการลดน้ำหนักสำหรับผู้มีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วน ร่วมกับปัญหาด้านสุขภาพ เช่น เบาหวาน ความดันเลือดสูง ไชมันในเลือดผิดปกติ หรือปัญหาภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับเนื่องจากการอุดกั้นทางเดินหายใจ ด้วยยาสำคัญ คือ ลิราглуไทด์ (Liraglutide) ออกฤทธิ์ในสมองที่ควบคุมความอยากอาหารส่งผลทำให้รู้สึกอิ่มและหิวน้อยลง ยาดังกล่าวจัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น ไม่สามารถวางจำหน่ายทางสื่อออนไลน์หรือตามร้านค้าทั่วไป เนื่องจากยาดังกล่าวมีข้อควรระวังในการใช้กับผู้มีโรคประจำตัว และขณะรักษาแพทย์จะต้องปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละราย และออกแบบโปรแกรมการควบคุมอาหารและออกกำลังกายที่เหมาะสมอีกด้วย การใช้ยานี้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีผลข้างเคียงตั้งแต่คลื่นไส้ อาเจียน การรับรู้รสชาติเปลี่ยนไป วิดกกังวล ภูน้ำดีอักเสบ ไตวาย เป็นต้น นอกจากนี้ ออย. ยังพบการจำหน่ายยาฉีดเบาหวานแอบอ้างสรรพคุณเพื่อใช้ในการลดน้ำหนักอีกด้วย จึงขอให้ระวังอย่าหลงเชื่อ เพราะจะทำให้ได้รับอันตรายจากการใช้ยาที่ผิดข้อบ่งใช้ หากพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในลักษณะดังกล่าวขอให้แจ้งมาที่สายด่วน ออย. 1556</p>	
<p><u>โรคมลพิษทางอากาศ</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์)</p> <p>- นพ.ต๋นย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัญหามลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ เป็นความท้าทายที่สำคัญของทั่วโลกขณะนี้ รวมทั้งคนไทยด้วย ตามเกณฑ์แนะนำใหม่ขององค์การอนามัยโลก ที่เพิ่มมาตรฐานการกำหนดค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู่ที่ 5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากเดิม 10 มคก./ลบ.ม. และค่าเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมงของฝุ่น PM 2.5 ที่ 15 มคก./ลบ.ม. ลดจากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 25 มคก./ลบ.ม. ปัจจุบันคนไทย 38 ล้านคนอยู่ในพื้นที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิน 50 มคก./ลบ.ม. ในจำนวนนี้ 15 ล้านคนเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับผลกระทบรุนแรง ผลกระทบของมลพิษทางอากาศในไทยพบว่า ปี 2560-2563 โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และมะเร็งปอด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การเจ็บป่วยด้วยโรคมลพิษทางอากาศ กระทั่งเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว ในระยะยาวถ้ามลพิษทางอากาศไม่ลดลง คนอายุ 15-39 ปีจะมีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกัน จากการศึกษาผลกระทบและคาดการณ์ผลกระทบ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศของกรมอนามัย พบว่าค่าความเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นทุก 10 หน่วยของมลพิษทางอากาศแต่ละชนิด จะเพิ่มการเข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก และพบว่าค่าเสียโอกาสด้านสุขภาพรวม 2,000-3,000 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ การดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณี PM 2.5 เน้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ สื่อสารแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพ เป้าหมายเพื่อการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ลดการตายและป่วยจากสารเคมีอันตรายและมลพิษ ลดจำนวนคนตายจากมลพิษทางอากาศ โดยภายในปี 2573 สธ.ร่วมกับ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนผ่านแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง</p>	
<p>เผยสถิติคนกรุงเทพฯสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากที่สุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์)</p> <p>-ผศ.ดร.ศรินญา เบญจกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 ที่พบว่า ประชากรไทยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีจำนวน 78,742 คน คิดเป็นอัตรา 0.14% ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีจำนวนทั้งหมด 57 ล้านคน เป็นคนที่สูบบุหรี่ทุกวัน 40,724 คน และสูบบ้างไม่ทุกวัน 38,018 คน โดยผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า 24,050 คน อายุระหว่าง 15-24 ปี และส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และภาคกลาง 47,753 คน ขณะที่คนไทยที่รู้จักบุหรี่ไฟฟ้า เชื่อว่า บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าบุหรี่ธรรมดา 26.7% เชื่อว่าอันตรายน้อยกว่า 11.3% และเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ธรรมดามีอันตรายเท่ากัน 62.0% ทั้งนี้ ข้อมูลจำนวนและอัตราคนไทยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพประชากร ปี 2564 ที่เก็บข้อมูลจากทั้งสิ้น 73,654 ครัวเรือนทั่วประเทศ ครอบคลุมประชากรตัวอย่าง 164,406 คน นับเป็นการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา นอกจากนี้ ยังครอบคลุมพฤติกรรมการดื่มสุรา การกินอาหาร และการออกกำลังกาย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการกำหนดนโยบายควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงทั้ง 4</p>	-
<p>ข่าวปลอม! ฤกษ์ทำ สามารถรักษาโรคได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>-กรณีที่มีการโฆษณาสรรพคุณ เพื่อจำหน่ายฤกษ์ทำ โดยกล่าวว่าหากสวมใส่ สามารถรักษาโรคหัวใจ โรคเมะเร็ง รักษาได้ สารพัดโรคนั้น ทางกรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าชุดหรือเครื่องแต่งกาย สามารถรักษาโรคหัวใจ มะเร็งหรือโรคต่างๆ ได้ ปัจจุบันมีเพียงฤกษ์น่องเพื่อการรักษาเส้นเลือดอุดตันนั้น ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าว</p>	-
<p>ยาต้านแก่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)</p> <p>-ทีมวิจัยของ สวทช.นำโดย ศ.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อยอดยาย้อนวัยหรือยาอายุวัฒนะด้านความชรา จากโมเลกุล “มณีแดง” ประสบความสำเร็จในหนูทดลอง สามารถสร้างข้อต่อเอ็นเอ ทำให้เซลล์ที่ชราแล้วกลับมามีรูปร่างและทำงานเหมือนเซลล์ปกติ หนูชราที่มีความจำดีขึ้น ผอ.สวทช.เตรียมทดลองในลิงและคน คาดใช้เวลาไม่เกิน 2 ปี รู้ผลสัมฤทธิ์ ระบุเป็นความหวังในการรักษาโรคฮิตคนไทยทั้งเบาหวาน สมอเสื่อม อัลไซเมอร์ หัวใจวาย ความดันโลหิตสูง ฯลฯ รวมถึงโรคที่อวัยวะเสื่อมสภาพจากการทำลายจากสิ่งแวดล้อม</p>	-